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เรื่องการแบนสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และวัชพืช ท่ีเป็นประเด็นร้อนเมื่อสัก 2 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งท า

เอาอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เก้าอี้ร้อนไปหลายวัน แม้จะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่า
ใครจะมาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต่อให้ฝีมือขั้นเทพมาจากไหน ก็มักจะอารมณ์เสียกับเรื่องนี้เหมือนกันทุก
คน 

เท้าความสักนิดว่า...เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2560 อยู่ๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรในนามของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรพูืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ก็ออกมาประกาศว่า ให้มีการด าเนินการเพื่อยกเลิกการใช้สารก าจัด
วัชพืชพาราควอต และสารก าจัดแมลง คลอไพรีฟอสภายใน 2 ปี หรือภายในเดือนธันวาคม 2562 ให้จ ากัดการใช้
สารก าจัดวัชพืชไกลโฟเสต ในพื้นท่ีต้นน้ า ป่าไม้ พื้นท่ีสาธารณะ ล าน้ า แหล่งน้ า ชุมชน เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ได้ให้เหตุผลว่า พาราควอต มีพิษเฉียบพลันสูง เป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน มีผล
ต่อระบบประสาท คลอไพรีฟอส มีผลกระทบต่อแม่และเด็ก ท าให้สมองของทารกเกิดอาการผิดปกติ และมี
แนวโน้มเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งล าไส้ ส่วนไกลโฟเสต เป็นสารก่อมะเร็ง 

ผู้ปฏิบัติ คือ กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานท่ีก ากับดูแล พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ใช่ว่าจะด าเนินการได้ทันที 
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด โดยการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ขณะเดียวกัน กรมวิชาการเกษตรก็จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามภูมิภาคต่างๆ 

หลังการประชุม กรมวิชาการเกษตร แถลงสรุปเมื่อวันท่ี 12 กันยายนท่ีผ่านมาว่า ท่ีประชุมเห็นชอบให้
จ ากัดการใช้ไกลโฟเสต โดยไม่มีการยกเลิก แต่ให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณการน าเข้า การผลิต การส่งออก 
การจ าหน่าย พื้นท่ีการใช้ และปริมาณคงเหลือ รวมท้ังต้องระบุพื้นท่ีห้ามใช้ไว้ในฉลาก 

ส าหรับพาราควอต และคลอไพรีฟอสนั้น กรมวิชาการเกษตร จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย
พิจารณา โดยได้รวบรวมข้อมูลพิษวิทยา ประสิทธิภาพการใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลความคิดเห็นจาก
เกษตรกรผู้ใช้ รวมท้ังข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย จากหน่วยงานสาธารณสุขด้วย....จะยกเลิกการใช้สารเคมีท้ัง 2 
ชนิดนี้หรือไม่ ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไปเชื่อว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย คง
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้อย่างรอบคอบ และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก...ท่ีส าคัญคืออย่าลืม
พิจารณาผลกระทบต่อเกษตรกรด้วย 

แว่นขยาย 


